

บรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษของคุณด้วย **หลักสูตร** **ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน**

หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของเราจะช่วย
พัฒนาทักษะสำหรับการสื่อสารในชีวิตจริง

หลักสูตรของเราจะช่วยสร้างความมั่นใจการใช้ชีวิต
ประจำวัน การทำงาน และเดินทางภายในประเทศ
ออสเตรเลีย

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา พร้อมกับทักษะภาษาอังกฤษ
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ และยังสามารถเพิ่ม
เครือข่ายเพื่อนและผู้ติดต่อจากทั่วโลกอีกด้วย



ทักษะที่ได้รับการพัฒนาโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในแต่ละระดับ

CEFR ระดับสูง B2+ – C1 IELTS 6.0 และมากกว่า	แสดงความคิดเห็นได้อย่างคล่องแคล่วและทันท่วงที	✓
	ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคม วิชาการ และวิชาชีพ	✓
	เข้าใจภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย	✓
CEFR ระดับกลางตอน ปลาย B1+ – B2 IELTS 5.0 – 6.0	ใช้คำศัพท์ กริยาวิลี และสำนวนที่มีความหลากหลายในหัวข้อทั่วไปในชีวิตประจำวัน	✓ ✓
	แสดงความคิดเห็นและอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาที่มีความหลากหลาย เช่น สิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ระดับโลก	✓ ✓
	สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ค่อนข้างคล่องแคล่ว	✓ ✓
CEFR ระดับกลาง B1 IELTS 4.0 – 5.0	รับมือกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ เช่น การให้คำแนะนำกับเพื่อน หรือการแก้ไขปัญหาระหว่างเดินทาง	✓ ✓
	เข้าใจประเด็นหลักของการสนทนาที่โรงเรียนหรือที่ทำงาน	✓ ✓
	พูดคุยและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น งานอดิเรก เหตุการณ์ ความฝัน หรือความปรารถนา	✓ ✓
CEFR ระดับกลางตอน ต้น A2+ – B1 IELTS 3.0 – 4.0	อธิบายถึงครอบครัว ประเทศบ้านเกิด และสถานที่ในออสเตรเลียที่ได้ไปมา	✓ ✓ ✓
	เขียนอีเมลง่าย ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ในประเทศออสเตรเลียถึงครอบครัวหรือเพื่อน ๆ	✓ ✓ ✓
	เข้าใจและใช้สำนวนทั่ว ๆ ไปในการสื่อสารในสถานการณ์จริง เช่น การสั่งอาหารหรือการถามเส้นทาง	✓ ✓ ✓
CEFR ระดับเบื้องต้น A2 IELTS 2.0 – 3.0	พูดคุยเกี่ยวกับตนเองและบอกข้อมูลส่วนตัวขั้นพื้นฐาน	✓ ✓ ✓
	ใช้สำนวนและวลีพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย	✓ ✓ ✓
	สื่อสารด้วยวิธีง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ชื่อของ เส้นทาง และพบปะเพื่อนใหม่	✓ ✓ ✓

ทักษะทางภาษาอังกฤษ



General English

เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นที่ "การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน" ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิสัมพันธ์ การเดินทาง และการเข้าสังคมในแต่ละวันเป็นอย่างดี

ภาษาอังกฤษ "ในชีวิตประจำวัน" ประกอบด้วยกริยาวิลีและสำนวนต่าง ๆ รวมไปถึงไวยากรณ์และคำศัพท์อีกด้วย

ความสามารถในการสื่อสาร และหาเพื่อนใหม่โดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อทุกแง่มุมของชีวิต ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะความบันเทิงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การทำงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยทั่วไปเป็นอย่างดี

นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจะสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบไดนามิก และการมีปฏิสัมพันธ์ การผสมผสานเชื้อชาติ และวัฒนธรรมจากทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางภาษาในชั้นเรียนและในชีวิตจริง

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ navitasenglish.edu.au

General English course is delivered face-to-face for 20hrs per week at both Perth & Sydney campus locations with a maximum class size of 18 students.

Places are limited, apply today!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au

Follow us
@navitasenglish

เกี่ยวกับหลักสูตร Navitas English

- ผู้สอนที่มีทักษะและประสบการณ์
- กิจกรรมเชื่อมโยงตลอดทั้งหลักสูตร ซึ่งช่วยให้นักศึกษาสร้างความมั่นใจและความเข้าใจ
- เปิดโอกาสในการทำงานโครงการและสร้างเสริมทักษะการนำเสนอ

คุณลักษณะของหลักสูตร

- โปรแกรม myStudy (ศึกษาด้วยตนเอง) ประจำวันกับครูผู้สอน
- สร้างเสริมความมั่นใจในการใช้ชีวิต เดินทาง ศึกษา หรือทำงานในออสเตรเลียและประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ
- การทดสอบรายสัปดาห์เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า
- เรียนภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกและการมีปฏิสัมพันธ์
- เชสชันให้คำปรึกษาเชิงวิชาการแบบตัวต่อตัวกับผู้สอนของคุณ

